
(สำเนา) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
คร้ังที่  2/2566 

วันที่  25 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 
ณ  อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถ่ิน 

*************************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 
2. นายวิลัย  วิลัยคำ  รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 

  3. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
4. นายไพรัช  วงศ์อุดม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

  5. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  6. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  7. นางสาวพรพันธ ์ ทาจิตต์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  8. นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  9. นางสาวศรีประไพ จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 

10. นางราตรี  ศิริคุณ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  11. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  12. นายณรงค์  จันชะนะ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  13. นายสุพจน์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่14 
  14. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

15. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  16. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
  1. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางประภาพร  เลาหะวนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2. นายวิรชัย  หอมหวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  3. นางนวลจันทร์ แสนโสม  หัวหน้าสำนักปลัด 
  4. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  5. นายพากเพียร  ศิริพงษ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 

6. นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  7. นางสาวบุษกร  อยู่ชา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  8. นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบ 
ประธานสภา อบต.  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 
ประธานสภา อบต. 2566 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2566 ต้ังแต่ 
เลขานุการสภา อบต. ระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 4 ให้ท่ีประชุมได้รับทราบและหากมีสมาชิก อบต.

ท่านใดคิดว่าควรจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความใด 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม  
ประธานสภา อบต. 2566 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2566 มีมติ 

เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
- รับรอง 15  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสียง 

- งดออกเสียง -   เสียง   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีได้แนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติและบันทึกความเห็น
ประธานสภา อบต. ของคณะกรรมการแปรญัตติในหนังสือเชิญประชุมสมาชิก อบต.หัวเรือ ในวันนี้ปรากฏ 

ว่าการท่ีได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันท่ี 16– 18 สิงหาคม 2566 ต้ังแต่
เวลา 08.30 – 16.30 ณ อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิก อบต.หัวเรือท่านใดประสงค์เสนอคำแปรญัตติและได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ 
ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 3 เสียง ให้ยินยอมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่างเดิมในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) และได้ให้ 
นายทวี  สุบุญ คณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงรายงานและบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายทวี  สุบุญ  ได้อ่านรายงานการประชุมและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติเหมือนกับ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  หนังสือท่ีได้แนบมากับหนังสือเชิญประชุม 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าจะให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่  
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มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) โดยยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่างเดิมในวาระท่ี 1 (ขั้นรับ
หลักการ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ 15  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 

- งดออกเสียง -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 แล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  
ประธานสภา อบต. (ข้ันลงมติ) เป็นการให้ความเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือหรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
- เห็นชอบ 15  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
- งดออกเสียง -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2566 โอนคร้ังที่ 10/2566 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ช้ีแจงถึงเหตุผลของการโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งท่ี 10/2566 และระเบียบว่าด้วย       
 การโอนงบประมาณ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงถึงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
ปลัด อบต. โอนครั้งท่ี 10/2566 ดังนี ้

โอนลด  
1. แผนงาน : สาธารณสุข  ประเภท : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
    รายการ : รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน งบประมาณ 20,000.- บาท 
2. แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน ประเภท : ครุภัณฑ์การเกษตร     
    รายการ :เล่ือยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 11,000.- บาท 
3. แผนงาน : การเกษตร ประเภท : ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โครงการ    
    ขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ท่ี 16 งบประมาณ 7,000.- บาท 
โอนเพิ่ม 
1. แผนงาน : บริหารท่ัวไป ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ราคา 19,000.- บาท 
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2. แผนงาน : การศึกษา ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
     รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ราคา 19,000.- บาท 

สาเหตุท่ีขอโอนเพิ่ม  
 เป็นรายการท่ีต้ังขึ้นใหม่ จัดทำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่นักทรัพยากรบุคคลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566 สำหรับ
รายละเอียดท่ีขอโอนงบประมาณก็ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งท่ี 10/2566 ท่ีอยู่กับสมาชิก อบต.ทุกท่าน และ
การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา อบต.หัวเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีปลัด อบต. ได้ช้ีแจงถึงสาเหตุการโอนงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการโอน 
ประธานสภา อบต. งบประมาณมีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยท่ีจะลุกอภิปรายก็ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. 2566 โอนครั้งท่ี 10/2566 หรือไม ่
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอน 
 ครั้งท่ี 10/2566 เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

- อนุมัติ 15  เสียง 
- ไมอนุมัติ   -   เสียง 
- งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง ขออนุมัติกันเงินในกรณีที่มีรายจ่ายงบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ กรณี 
     ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
นายจันทบาล   สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงระเบียบและเหตุผลของการขออนุมัติกันเงนิ 
ประธานสภา อบต.  
นางนวลจันทร์  แสนโสม ได้ช้ีแจงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ 
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี กรณีส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย  
เงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่าย  
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีจำนวน 1 โครงการ คือ 
แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน งาน : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ : จัดหารถยนต์
บรรทุกเทท้ายติด ต้ังเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า งบประมาณ 
2,500,000.- บาท รายละเอียดตามท่ีได้แจกให้สมาชิก อบต.ทุกท่านพร้อมหนังสือ 
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 เชิญประชุม โดยสำนักปลัดมีความจำเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินในรายการดังกล่าว โดย
ได้กำหนดร่างขอบเขตเนื้องานและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไปก็จะ
เป็นการดำเนินการตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้างต่อไปก็เกรงจะดำเนินการจัดซื้อ   
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุไม่ทัน 30 กันยายน 2566 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงระเบียบและเหตุผลของการขอกันเงนิต่อสภาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต. จำนวน 1 โครงการ มีสมาชิก อบต.หัวเรือท่านใดสงสัยท่ีจะอภิปรายซักถามก็ขอให้ 
 ยกมือ 
ท่ีประชุม ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
ประธานสภา อบต. ส่ิงก่อสร้างยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการหรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
  ส่ิงก่อสร้างยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- อนุมัติ 15  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 7 ขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการข้าชื่อเสนอข้อบญัญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้ปลัด อบต.ได้ช้ีแจงเรื่องระเบียบและกฎหมายในการขอความเห็นชอบ 
ประธานสภา อบต. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน 

ในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
จ.ส.อ.สุชาติ วรรณภูชา ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าตามพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ 
ปลัด อบต. ท้องถิ่น พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 

2565 และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
โดยมาตรา 9 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือให้ยื่น    
คำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบท่ีประกาศสภาท้องถิ่นที่กำหนดโดย   
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น อบต.หัวเรือ จึงจัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2566 ขึ้นเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือให้ความเห็นชอบ 
เมื่อให้ความเห็นชอบแล้ว ประธานสภา อบต.หัวเรือ ก็จะได้ลงนามประกาศและมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ซึ่งตามระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ ด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2565 ก็อยู่กับสมาชิก อบต.หัวเรือ ทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีปลัด อบต.ได้ช้ีแจงเรื่องระเบียบและกฎหมายในการขอความเห็นชอบว่าด้วย 
ประธานสภา อบต.  การดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.2566 ของสภา 

อบต.หัวเรือ และร่างระเบียบดังกล่าวก็อยู่กับสมาชิก อบต.หัวเรือทุกท่าน มีสมาชิก 
อบต.หัวเรือท่านใดท่ีจะลุกอภิปรายซักถาม ก็ขอให้ยกมือ 
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ท่ีประชุม ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. หัวเรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2566 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
 ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ 15  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ือง ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาของ อบต.หัวเรือ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงโครงสร้างคณะกรรมการการศึกษาของ อบต.หัวเรือ ท่ีมี 
ประธานสภา อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีต้องให้สภา อบต.หัวเรือให้ความเห็นชอบให้ท่ีประชุมได้เข้าใจ 
น.ส.พวงเพชร  จอมหงษ์ ได้ช้ีแจงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการการศึกษาของ อบต.หัวเรือ ต้องประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1. ประธานกรรมการ 

2. รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้าส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกท่าน กรรมการ 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังนี้ จำนวนกรรมการท่ีมาจากประธานกรรมการสถานศึกษาในสังกัดและ
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมกันต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการการศึกษาท้ังหมด
และให้คณะกรรมการการศึกษาฯ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการและ     
รองประธานกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี โดยมีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 
1.  นางประนอม สายแวว 
2.  นางศุลีพร  ภูสิธานันท์ 
3.  นางผ่องศรี อ่างแก้ว 
4.  นายวิทยา  อ่อนดี 
5.  นายธีระวัฒน ์ หอมหวล 
6.  นางสาวศรีประไพ  จอมหงษ์ 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ช้ีแจงถึงโครงสร้างคณะกรรมการการศึกษาของ  
ประธานสภา อบต. อบต.หัวเรือ ท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิและต้องให้สภา อบต.หัวเรือให้ความเห็นชอบ จำนวน  
 6 ท่าน มีใครท่ีจะอภิปรายซักถามก็ขอเชิญยกมือ 
ท่ีประชุม ไม่มีใครลุกอภิปราย 
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นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน เป็น 
ประธานสภา อบต. คณะกรรมการการศึกษาของ อบต.หัวเรือหรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน เป็นคณะกรรมการ

การศึกษาของ อบต.หัวเรือ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
- เห็นชอบ 15  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ือง อื่นๆ 
น.ส.พรพันธ์  ทาจิตต์ อยากให้จัดสายตรวจไปตรวจดูท่ีสาธารณะหนองจำนักด้วย เพราะมีวัยรุ่นท่ีขับ 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 มอเตอร์ไซด์มาจอดจำนวนมากไม่รู้ว่ามาทำอะไร อยากให้มีการวางท่อระบายน้ำจาก 
 ถนนมาซอย 3 และมาลงหนองจำนัก การซ่อมแซมถนนลงยางแอสฟัสต์ 
นายมณี  รุ่งเรือง ขอบคุณรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     
สมาชิก อบต.หมู่ 15 ท่ีแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน หมู่ท่ี 15 ท่ีได้รับความเดือดร้อนและถนนทางหลวงชนบท

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีตำบลหัวเรือ เขาก็มีงบประมาณอยู่ตั้งแต่ผู้อำนวยการวรวุฒิ รับผิดชอบ 
นายทวี  สุบุญ อยากให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในการทำทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ การ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 จัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ อยากได้เครื่องใหญ่และมีคุณภาพและบ้านสำราญไฟฟ้าแสงสว่าง

ก็เสียหลายจุด 
นายสมพงษ์  หอมหวล ขอบคุณผู้บริหารท่ีให้เจ้าหน้าท่ีตัดต้นไม้ให้และจัดหาหินลูกรังซอยถนนคนรักดีและ 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 อยากไห้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้รีบรายงานความเสียหายของถนนท่ีเกิดจากวาตภัย 
 และฝนตกหนักเพื่อจะได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
น.ส.ศรีประไพ  จอมหงษ์ ได้สอบถามผู้บริหารว่าโครงการของบ้านอ้น จำนวน 4 โครงการ ท่ีจ่ายขาดเงินสะสม 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 จะได้ดำเนินการช่วงไหน 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้ผู้บริหารได้สอบถามทางหลวงชนบทท่ีมีงบประมาณในการดำเนินการถนน 
ประธานสภา อบต. ทางหลวงชนบทสายบ้านหนองเม็ก – บ้านหนองมุก – บ้านสำราญจะได้ดำเนินการ 
 หรือไม ่
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ตอบช้ีแจงท่ีสมาชิก อบต.ได้สอบถามและได้ช้ีแจงโครงการท่ีจ่ายขาดเงินสะสม 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่ีเหลือ จำนวน 13 โครงการ ขณะท่ีกองคลังกำลังดำเนินการตามระเบียบพัสดุอยู่ 
นางประภาพร  เลาหะวนิช ได้ตอบช้ีแจงให้สมาชิก อบต.ได้รับทราบถึงท่ีสมาชิก อบต.ได้ซักถาม และจะมีหนังสือ 
นายก อบต. เชิญผู้อำนวยการทางหลวงชนบทมาช้ีแจงในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 

สัญจร ท่ีบ้านหนองจำนักให้สมาชิกได้เข้าใจและการตรวจความสงบตอนกลางคืน
ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อป้องกันการลักทรัพย์ตามวัดในตำบลหัวเรือก็เป็นไป
ตามแผนเหมือนเดิม วันนี้เวลา 2 ทุ่ม พบกันท่ีบ้านกำนันตำบลหัวเรือ 

นายสิทธิพล  เลาหะวนิช ได้ช้ีแจงโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะได้นำมาลงในพื้นท่ี 
รองนายก อบจ. ตำบลหัวเรือ 
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นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
ประธานสภา  
ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 

 
 

 (ลงช่ือ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                          ( สุชาติ  วรรณภูชา ) 

                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นเหลักฐาน 

 
  

(ลงช่ือ)     เจริญ  อุลัยศรี 
               (นายเจริญ  อุลัยศรี) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

(ลงช่ือ)   ปริญญา  สายแวว 
              (นายปริญญา  สายแวว) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 

 
(ลงช่ือ)  สุริยัน  เพิ่มพูล 

          (นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

(ลงช่ือ)   จันทบาล  สีงาม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายจันทบาล  สีงาม) 

               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 


